

Số: 12 /UBND- TH
V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Lộc Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: - Cử tri Lê Văn Hiệp - ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp

Căn cứ Công văn số 33/HĐND ngày 20/11/2019 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua kiểm tra, rà soát, UBND huyện trả lời đối với các vấn đề mà cử tri đã có ý kiến, kiến nghị, cụ thể như sau:

Cử tri Lê Văn Hiệp - ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp: Đề nghị UBND huyện xem xét, xác minh giải quyết và trả lời cụ thể các nội dung sau:

1. Việc giao Ban CHQS xã Lộc Hiệp hợp đồng cho thuê đất dự án 1592 của Thủ tướng Chính phủ là đúng hay sai? Ai cho chủ trương này, có tổ chức họp thống nhất hay không? Việc chủ trương cho thuê đất có diện tích lớn 45ha để trồng cây ngắn ngày, vì sao không công khai cho cán bộ và nhân dân được biết? Việc cho thuê đất gây nhiều thắc mắc này, có lợi ích nhóm hay không? Vì sao lãnh đạo xã Lộc Hiệp chỉ ưu tiên cho người dân tỉnh Đồng Nai sang thuê mà không ưu tiên cho người dân địa phương thuê, cần làm rõ nội dung này. Để tạo nguồn kinh phí hoạt động của UBND xã nhưng sau khi nhận tiền, ông Nguyễn Tấn Lực tự đi mua máy chụp ảnh và máy vi tính, không cần biết ngân sách cần chi cho những khoản cần thiết hơn, việc làm này đúng hay sai?

Trả lời: Ngày 15/3/2012, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh có Công văn số 127/UBND-KT về việc làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc để các hộ dân vào xâm canh lấn chiếm đất tại khoảnh 2,3,7 tiểu khu 82, trong đó có nội dung trong khi chờ UBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng diện tích đất này, UBND huyện Lộc Ninh giao UBND xã Lộc Hiệp có trách nhiệm quản lý diện tích đất trên đến khi có phương án, kế hoạch thực hiện cụ thể, đất giao là đất quy hoạch 3 loại rừng tại Tiểu khu 82 thuộc ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp với diện tích 103,81 hecta để thực hiện dự án 1592 (cấp đất định canh, định cư cho đồng bào dân tộc). UBND xã Lộc Hiệp tiếp nhận đất do UBND huyện Lộc Ninh giao, thực tế đất bị các hộ dân xâm canh lấn chiếm chỉ còn lại 45 hecta. Đảng ủy và UBND xã Lộc Hiệp họp thống nhất giao Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Hiệp quản lý không cho các hộ dân địa phương xâm canh lấn chiếm và tổ chức trồng cây ngắn ngày để tạo nguồn kinh phí hoạt động của UBND xã. Tuy nhiên, lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã ít không đáp ứng được yêu cầu công việc nên ông Nguyễn Văn Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Hiệp báo cáo UBND xã xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ xã Lộc Hiệp tổ chức họp và thống nhất giao cho ông Dũng đại diện thực hiện việc ký hợp đồng cho thuê đất để tạo nguồn kinh phí cho địa phương. Đến ngày 21/3/2012, ông Nguyễn Văn Dũng đã ký hợp đồng với ông Lê Văn Lưu Y, SN: 1987, HKTT: ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, với giá cho thuê là 1.500.000đ/hecta (Một triệu năm trăm ngàn đồng), sau đó ông Dũng và ông Y đã đến Ban tài chính xã Lộc Hiệp giao

nộp số tiền 67.500.000đ (Sáu mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng) cho bà Dương Thị Hồng Thắm, SN 1981, HKTT: ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp là cán bộ Kế toán của Ban Tài chính xã Lộc Hiệp (có phiếu thu của Ban chỉ huy quân sự xã).

Trong quá trình thực hiện hợp đồng trồng mì nói trên của ông Lê Văn Lưu Y bị các hộ dân ở địa phương cũng tiến hành cày đất trồng mì trên diện tích đất mà ông Y đã hợp đồng với UBND xã Lộc Hiệp nên ông Y không thực hiện theo hợp đồng được; sau đó ông Y đã trả đất lại cho UBND xã Lộc Hiệp theo hợp đồng và nhận lại số tiền 67.500.000đ (Sáu mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng). Qua làm việc với nguyên Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (ông Nguyễn Tấn Lực), Chủ tịch UBND (ông Nguyễn Văn Tước), Phó Chủ tịch UBND (ông Trần Văn Lát), Chủ tịch mặt trận tổ quốc (bà Trương Thị Thành) xã Lộc Hiệp (thời gian năm 2012) trình bày: Đảng ủy, UBND xã Lộc Hiệp có tổ chức họp thống nhất việc quản lý, bảo vệ đất rừng của UBND huyện giao để thực hiện dự án 1592 và có chủ trương chỉ đạo ông Nguyễn Văn Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Hiệp ký hợp đồng cho thuê diện tích đất nêu trên để tạo nguồn kinh phí cho UBND xã hoạt động và ông Dũng đã thực hiện theo đúng sự chỉ đạo. Tuy nhiên, hợp đồng không thực hiện được nên số tiền thu từ hợp đồng đã được trả lại cho người thuê và UBND xã không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo gì về hợp đồng nêu trên.

Qua làm việc ông Lê Văn Lưu Y trình bày: Ngày 21/03/2012 ông Y ký hợp đồng thuê đất trồng mì với ông Dũng là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Hiệp với giá cho thuê là 1.500.000đ/hecta (Một triệu năm trăm ngàn đồng) và giao số tiền 67.500.000đ (có phiếu thu) với ông Dũng. Nhưng sau đó không canh tác được trên diện tích đất thuê, nên UBND xã Lộc Hiệp đã mời ông Y đến nhận lại số tiền 67.500.000đ (ông Triệu Văn Cường là người nhận) hai bên thống nhất không khiếu nại gì. Qua làm việc ông Nguyễn Văn Dũng trình bày: Theo ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Lộc Hiệp, ông Dũng làm đại diện ký hợp đồng với ông Y về việc cho thuê 45 hecta đất dự án 1592, với giá tiền thuê mỗi hecta là 1.500.000đ. Sau khi ký hợp đồng ông Dũng làm phiếu thu số tiền 67.500.000đ và giao số tiền trên cho bà Dương Thị Hồng Thắm là cán bộ Ban tài chính xã quản lý số tiền trên, nhưng do bên B không canh tác được nên UBND xã đã trả lại số tiền thuê đất cho ông Y.

Qua làm việc bà Thắm cho biết: Năm 2012 UBND xã Lộc Hiệp có chủ trương giao cho Ban Chỉ huy quân sự ký hợp đồng cho thuê đất và bà Thắm được phân công hỗ trợ ông Dũng làm hợp đồng thuê, đến ngày 21/3/2012 ông Dũng và ông Y đến Ban tài chính xã và bà Thắm đã viết phiếu thu dùm cho ông Dũng, sau đó giữ số tiền trên. Nhưng khi hợp đồng không thực hiện được UBND xã đã chỉ đạo trả lại số tiền 67.500.000đ cho ông Y và bà Thắm đã giao số tiền trên cho ông Triệu Văn Cường là người đại diện của ông Y. Công an huyện Lộc Ninh đã tiến hành làm việc với Đảng ủy xã Lộc Hiệp về nội dung biên bản họp chủ trương cho Ban Chỉ huy quân sự xã đứng ra làm đại diện cho thuê đất, Nhưng do công tác lưu trữ không có nên không trích được biên bản họp này. Từ kết quả xác minh trên, xác định việc ông Dũng ký hợp đồng cho thuê đất là có ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Lộc Hiệp.

2. Ông không đồng ý về việc công an huyện Lộc Ninh cử cán bộ đã đi xác minh lần trước xuống xác minh lại sự việc đền bù dự án Sork Phú Miêng như vậy là không khách quan, đề nghị công an huyện cử cán bộ điều tra khác.

Trả lời: Đối với vụ việc đền bù dự án thủy điện Sok Phú Miêng, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Công an huyện báo cáo cụ thể về vấn đề trên. Qua đó, Công an huyện đã có văn bản báo cáo UBND huyện và khẳng định việc cử cán bộ đi xác minh nội dung trên là hoàn toàn khách quan và đúng quy định của ngành Công an.

Trên đây là kết quả giải quyết và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri Lê Văn Hiệp - ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- TT HĐND xã Lộc hiệp;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc Hiệp;
- Như kính gửi;
- Tổ ĐB HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã Lộc Hiệp;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

